

Đau rát khi quan hệ có sao không , phương pháp điều trị

Đau rát khi quan hệ không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng đời sống tình dục, mà còn rủi ro không ít hiểm nguy. Bởi hiện tượng này có thể cảnh báo không ít bệnh lý liên quan tới cơ quan sinh dục cũng như chức năng sinh sản của đấng mày râu.

1. Đau rát khi quan hệ là gì?

Đau rát khi quan hệ là trong quy trình quan hệ tình dục, tới lúc xuất tinh, phái mạnh không đạt cực khoái mà lại cảm thấy đau ở dương vật, tinh hoàn, niệu đạo hoặc hội âm (vùng nằm giữa hậu môn với vùng nhạy cảm ngoài).

Cảm giác đau này rất dễ nhận biết, đôi khi, nó sẽ lan ra vùng bẹn, khu vực chậu, vùng bụng dưới và cả lưng. Đây được coi là dấu hiệu bất bình thường trong quan hệ tình dục mà phái mạnh không được xem nhẹ.

Xem thêm:

[Đau buốt khi xuất tinh](#)



2. Đau rát khi quan hệ cảnh báo một số bệnh lý nào?

Trong các trường hợp, Đau rát khi quan hệ là do tổn thương thực thể. Hay nói phương pháp khác, là do những tác động từ bên ngoài, chẳng hạn như chấn thương bởi tai nạn. Cũng không xóa bỏ khả năng quý ông thủ dâm quá độ, sai cách, dẫn tới tổn thương lên dương vật.

Nhưng, cảm giác đau buốt trong lúc xuất tinh cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo không ít bệnh lý, bao gồm:

Viêm đường tiết niệu

Khi xuất tinh, nếu cảm thấy đau rát ở niệu đạo, kèm theo đấy là sự căng tức và Tương đối khó chịu tại vùng lưng hoặc bụng dưới thì có thể bạn đã bị viêm đường tiểu. Viêm đường tiểu có thể làm xuất hiện những dấu hiệu khác nữa, chẳng hạn như tiểu rắt, tiểu buốt, khó tiểu, tiểu ra máu, tiểu ra mủ,...



Viêm tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt là cơ quan rất quan trọng của bộ phận sinh sản nam giới với nhiệm vụ sản sinh tinh dịch. Tuyến tiền liệt bị sưng viêm nhiễm sẽ tác động khá lớn tới chất lượng và số lượng tinh dịch. Song song, gây nên cảm giác đau rát, rất khó chịu lúc xuất tinh. Nếu như bị viêm nhiễm tuyến tiền liệt, đáng mày râu cần theo dõi và chữa theo phác đồ của bác sĩ chuyên khoa, giảm thiểu tác hại hiểm nguy về sau (ung thư tuyến tiền liệt).

Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn

Không khó để nhận biết bạn đang bị viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn. Do khi này, bạn sẽ cảm thấy tinh hoàn bị sưng to, kèm theo đấy là đau tức. Cảm giác đau càng rõ rệt lúc đi lại, đứng lên ngồi xuống, đặc biệt là trong quy trình quan hệ tình dục, lúc xuất tinh.

Viêm túi tinh

Nếu bị viêm túi tinh thì bạn có thể không đau lúc tiến hành “màn dạo đầu”. Thế nhưng, khi xuất tinh, túi tinh co bóp mạnh để tiến hành phóng tinh thì cảm giác đau khá rõ, kéo dài từ ống đưa tinh xuống dương vật và lan ra vùng chậu. Kèm theo đó, tinh dịch tuyệt đối không phóng thành loại, mà sẽ rỉ từng giọt. Trong tinh dịch có lẫn mủ và máu.

Mắc bệnh lây nhiễm xã đường tình dục

đàn ông có sinh hoạt tình dục không lành mạnh, đều đặn quan hệ đồng giới sẽ khá dễ mắc các bệnh xã hội. Bởi vậy, nếu như [đau rát khi quan hệ](#) , kèm theo cảm giác ngứa, sưng vùng nhạy cảm thì cũng có khả năng bạn đã mắc một số bệnh lây thông qua đường nam nữ như lậu, mào gà, giang mai,...

Xem thêm :

[Sùi mào gà lây qua đường nào](#)

[Biểu hiện bệnh sùi mào gà](#)

3. Đáng mày râu nên làm gì khi bị Đau rát khi quan hệ ?

Cảm giác đau rát, tương đối khó chịu lúc xuất tinh nếu kéo dài sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy không mong muốn. Vì

thể, đáng mà râu không được chủ quan mà cần có biện pháp can thiệp nhanh chóng.

tác hại của đau buốt khi xuất tinh

- Phái nam không đạt cực khoái, khiến chất lượng “cuộc yêu” bị suy giảm.
- Không ít lần không đạt cực khoái sinh ra chán nản, không muốn Chuyện yêu.
- Không Quan hệ tình dục Làm cho nhu cầu sinh lý không được đáp ứng, ảnh hưởng Nghiêm trọng Tới sức khỏe, tinh thần, công việc,...
- Đời sống vợ chồng nguội lạnh, việc không Mang lại hạnh phúc cũng như thặng hoa cho người bạn yêu làm cho đàn ông phát sinh không ít suy nghĩ nặng hơn, mặc cảm, mất bản lĩnh.
- Nghiêm trọng hơn, Đau rát khi quan hệ cảnh báo nhiều bệnh lý. Nếu kéo dài sẽ tác động tới chức năng tình dục và sức khỏe sinh sản. Nặng hơn là gây nên vô sinh, hiếm muộn, giảm tuổi thọ.

Đau rát khi quan hệ cần phải làm gì?

Để tránh một số biến chứng cũng như biến chứng nói trên, bất kỳ sự bất thường nào trong khi quan hệ tình dục, bạn nam cũng tuyệt đối không xem thường, cũng như đau buốt khi xuất tinh cũng không ngoại lệ.

cánh mày râu bị Đau rát khi quan hệ kèm những biểu hiện bất thường khác, nên tới bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa khám bệnh

Trước tiên, nên chú ý cảm giác đau rát này đã từng bị chưa, nếu như bị lần đầu mà không xuất hiện thêm những dấu hiệu khác thì có khả năng là do tổn thương thực thể. Khi này, tạm thời không chuyện yêu trong một tuần để dương vật bình phục trở lại. Cùng với đó đấy, mặc quần rộng rãi, thoáng mát và thường xuyên vệ sinh vùng nhạy cảm.

Trường hợp Đau rát khi quan hệ kéo dài, kèm theo một số triệu chứng xuất tinh ra mủ hay máu, rất khó tiểu, tiểu buốt, nước tiểu lắt nhắt, tinh thần mệt mỏi, cơ thể nóng sốt, nôn ói,... thì không được coi thường. Khá có thể, bạn đã mắc các bệnh lý liên quan tới cơ sinh dục.

Việc cần làm khi này là tới bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra, khám bệnh. Một số y bác sĩ có khả năng chỉ định tiến hành những xét nghiệm quan trọng như kiểm tra nước tiểu, kiểm tra tinh dịch đồ, siêu âm tinh hoàn, túi tinh,... Từ đó, xác định nguyên nhân cũng như có hướng chữa trị liền.

Tuyệt đối không coi thường hay vì tâm lý e ngại mà trì hoãn việc khám bệnh. Bởi càng để lâu thì càng tác động không tốt tới tâm lý, sức khỏe cũng như đời sống gối chăn, hạnh phúc vợ chồng. Cũng như luôn nhớ,

trong mọi tình huống, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và thoải mái.

Nếu bị Đau rát khi quan hệ hay bất cứ bệnh lý nào của quý ông, đừng ngần ngại tới Khoa Nam của Phòng khám Đa khoa Nam Việt để được khám bệnh. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa chuyên nghiệp cùng hệ thống máy móc tối tân sẽ hỗ trợ chẩn đoán, tìm ra bệnh xác thực, từ đây có phương pháp chữa mau chóng và hiệu quả.

TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE

(Được sở y tế cấp phép hoạt động)

Địa chỉ: 202 Tô Hiến Thành, phường 15, Quận 10, Tp. HCM

Hotline tư vấn miễn phí: **02862857515**

Tư vấn online bấm >> [**TƯ VẤN MIỄN PHÍ**](#) <<